



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน เดลินิวส์	<p>ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ</p> <p>- เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ประทานพระวโรกาสให้ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นำแพทย์หญิงแซนนอน เฮเดอร์ (Dr.Shannon Hader) รองผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และสภากาชาดไทย จำนวน 9 คน ฝ่าถววยตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in the Asia Pacific Region)</p>	
มติชน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอภาพข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน "330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข และประชาคมการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ที่จะใช้กัญชาเป็นตำรับยารักษาผู้ป่วย ได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนไทย เราได้เลือกยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมกัญชามาแล้ว 16 ตำรับ ไทยเรามีอยู่จำนวนมากจาก 26,000 กว่าตำรับ คัดออกมาแล้ว 90 ตำรับ และเบื้องต้นตกลงกันไว้ให้ใช้ 16 ตำรับก่อน ในส่วนของแพทย์แผนไทยใช้กัญชาในปริมาณไม่มากนัก ถือเป็นกระสายยา เป็นตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยตามอาการต่างๆ เราจะให้กัญชาเป็นส่วนผสมของยาที่สำคัญกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างเร็วที่สุด</p> <p>ขณะนี้การแพทย์แผนไทยได้รับอนุญาตกัญชาของกลาง ไม่มีโลหะหนักและยาฆ่าแมลงเกินกำหนด จะให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (จ.สกลนคร) ผลิต ในเบื้องต้นจะผลิต 5 ตำรับแรกก่อน และจะตามมาเรื่อยๆ จนครบ 16 ตำรับ ส่วนตำรับหนึ่งคือ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพต้องใช้ช่อดอกสด กำลังขอจาก ป.ป.ส.ที่ได้ข่าวว่าไปจับต้นกัญชาสดได้ เราประสานนำมาเพื่อผลิตเป็นยาแผนโบราณจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ทำให้สมุนไพรกัญชาในตำรับยาของเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในราคาที่ไม่แพง ผู้ที่จะซื้อได้คือผู้ป่วย และผู้สั่งยาได้ คือแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรม และต้องมีการติดตามอาการ ผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการอย่างไร มีผลข้างเคียงหรือไม่</p>	
ข่าวสด	<p>ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนควรระมัดระวังสุขภาพของเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียนเป็นพิเศษ อาจทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เด็กที่ภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงพอ อาจส่งผลให้หลอดลมอักเสบและเป็นโรคปอดบวมได้ ควรทำให้ร่างกายอบอุ่น โดยพ่อแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>นพ.ประวิทย์ เจตนาชัย กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิธิ์ กล่าวว่า วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัด ได้แก่ 1.เตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัว หากเปียกฝน เมื่อกลับบ้านต้องรีบเช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 2.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 3.เด็กทารกควรให้กินนมแม่ ส่วนเด็กโตควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ 4.ควรให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย 5.พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น 6.ให้เด็กหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ เป็นหวัด โดยสอนลูกให้ป้องกันการไอหรือจามด้วยวิธีการปิดปาก หรือใส่</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่รวมกันในกลุ่มเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลจะสัมผัส เชื้อหวัด จากเด็กอื่นๆ ได้ง่ายกว่าเด็กที่ดูแลเองภายในบ้าน	
<p>ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ดเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2562 เนื่องจากไข้เลือดออกกระบาดหนัก จ.ร้อยเอ็ด หนักสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลวันที่ 11 มิ.ย.ที่มีรายงานผู้ป่วย 28,785 ราย อัตราป่วย 43.57 ต่อประชากรแสนคนและมีผู้เสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.17 จ.ร้อยเอ็ด มีรายงานผู้ป่วยรวม 707 ราย อัตราป่วย 54.03 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยใน 20 อำเภอ 145 ตำบล 370 หมู่บ้าน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นมา พบพื้นที่ระบาดต่อเนื่องเกิน 28วัน จำนวน 6 อำเภอ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆในการควบคุมโรค เช่น การสอบสวนโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านทุก 7 วัน จนครบ 4 สัปดาห์ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ในส่วนของสถานพยาบาลได้มีการจัดมุมตรวจผู้ป่วยที่สงสัย และใช้แบบฟอร์มบันทึกในการติดตามรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอที่พบการระบาด ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจำนวนตำบลในอำเภอแล้ว3อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส สุไหโง-ลก และ เจาะไอร้อง</p>	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch